

**THÔNG BÁO**

**kết luận giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Cửu  
về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị,  
Quy định số 30-QĐi/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và  
Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 28/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  
năm 2023**

-----

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 274-KH/TU ngày 11/7/2023 và Quyết định số 1247-QĐ/TU ngày 11/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giám sát triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 30-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 88-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2023. Qua xem xét báo cáo kết quả của Đoàn giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Cửu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận như sau:

**I. VỀ ƯU ĐIỂM**

- Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Cửu đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên; chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa nội dung thực hiện nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng và trách nhiệm người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp ủy cơ sở đảng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai gắn với thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Việc triển khai, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong Nhân dân được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt tỷ lệ cao và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân.

- Huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đảm bảo theo quy định. Trong quá trình thực hiện, các đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn mình lãnh đạo, quản lý. Đã thực hiện tốt quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền

huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với Nhân dân theo Quyết định số 1060-QĐ/HU ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy, để lắng nghe và giải quyết những bức xúc liên quan đến đời sống, sinh hoạt của người dân, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

- Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tại các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; tiến hành 03 cuộc giám sát chuyên đề đối với 31 tổ chức đảng cấp dưới và 6 cấp ủy viên về các nội dung: về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa-chuyên đề 2021; Chuyên đề năm 2022; triển khai thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 28/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; học tập, quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý...

- Huyện ủy đã nghiêm túc chấn chỉnh, tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2022 trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, chỉ đạo tổ chức đầy đủ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn huyện tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội.

- Việc triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 88-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy định số 30-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Đa số các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ huyện đã thực hiện đạt. Đến nay đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều mô hình, tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả, được tôn vinh. Tỷ lệ đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ nêu gương đạt tỷ lệ cao, trên 97%.

## **II. VỀ HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

### **+ Hạn chế**

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tuy được quan tâm nhưng công tác tuyên truyền của một số cấp ủy Đảng trực thuộc huyện và sự phối hợp

giữa các ban, ngành, đoàn thể cơ sở có nơi, có lúc chưa đồng bộ. Các chi, đảng bộ chưa thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt thường kỳ. Công tác giám sát việc xây dựng nội dung cam kết tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên hàng năm ở một số cấp ủy chưa hiệu quả, dẫn đến một số ít cán bộ, đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật.

- Việc lựa chọn, giới thiệu nhân rộng, đánh giá kết quả thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện còn hạn chế.

- Qua giám sát của các cơ quan chức năng, công tác cải cách hành chính, nêu gương công vụ ở cơ sở còn hạn chế, chuyển biến chưa nhiều.

#### + Nguyên nhân

- Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW một số cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quyết tâm cao.

- Một số cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng, phát hiện, nuôi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước thông qua những cuộc gặp gỡ, giao lưu.

- Chưa quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính; một số ít cán bộ chưa chấp hành nghiêm nội quy làm việc.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG**

- Xây dựng kế hoạch và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm tra, giám sát. Báo cáo kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo.

- Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 28/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (*theo Công văn số 5491-CV/TU ngày 14/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy*), phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao trách nhiệm của các bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Đánh giá đúng thực chất việc đăng ký và thực hiện các tiêu chí nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chọn những nội dung đột phá, những vấn đề đang nổi lên, bức xúc để chỉ đạo trong nhiệm vụ chính trị của huyện, phân công trách nhiệm đối với từng thành viên Ban Thường vụ Huyện ủy để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã xác định. Lãnh đạo làm tốt việc đăng ký, đánh giá nêu gương hàng năm với những nội dung cụ thể, sát thực với chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên. Xác định rõ việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tin, bài trên mạng xã hội, chia sẻ, lan tỏa, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các gương “người tốt, việc tốt”, các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực phát động, hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023-2025.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng... thông qua việc tự giám sát trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; cấp ủy cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tạo điều kiện và hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện giám sát việc tu dưỡng, nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu theo Quy định số 12-QĐ/TU, ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Trên đây là Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Cửu theo Kế hoạch số 274-KH/TU ngày 11/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Cửu và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Các đ/c TVTU,
- Thành viên đoàn kiểm tra,
- BTV Huyện ủy Định Quán,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- CP.VPTU-C5,T,C3,
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

**□  
Hò Thanh Sơn**